



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ
ที่ สบอ. 3081
วันที่ 17 มี.ค. 59 (1431)

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โทร. ๒๕๐๔, ๒๖๓๓

ที่ E กพร ๐๒(สว)/๑๒๗/๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๕๙ / พง.พ. 1567/๙

เรื่อง รายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่แนบ

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผ.ช.๒ ผ.ง. รักษาการในตำแหน่ง ผ.ผ.ง.

รักษาการแทน ผ.อ.ผ.ง.

เรียน. พ.อ. ๖๐.๖๐๘

เพื่อทราบผลดำเนินการ
โดยสรุปลงไว้ด้วย.

(นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์)

ผ.ช.จช.1 รักษาการแทน ผ.ส.บ.อ.

17 มี.ค. 2559



บันทึกข้อความ

๑๙ ๑๙๖๑/๑๑
๑๖/๐๘/๑๗
๑๘:๑๑๗

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนวิเคราะห์นโยบาย โทร. ๒๔๐๔

ที่ ๕ กพง ๐๒ (ค) / ๑๕๖ / ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

เรียน อธข.

กองแผนงาน โดยส่วนวิเคราะห์นโยบาย ได้จัดทำสรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ตามบันทึกช่วยจำครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้จัดทำตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายละเอียดข้อสั่งการ โดยเห็นสมควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการที่ ๔.๓ และ ๔.๔ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผ.๒ ผ.ง. รักษาการในตำแหน่ง ผ.ผ.ง.

รักษาราชการแทน ผ.ผ.ง.

ดำเนินการตามเสนอ

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

อธข.

สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

• ระเบียบวาระที่ ๒ ข้อ ๒.๒ การจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชน

รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตว่าในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการอย่างไร และการพัฒนาแหล่งชุมชน ควรเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นก่อนที่จะเข้าช่วงฤดูฝน และขอให้

(๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและด้านการผลิต ได้แก่ พต. ขป. กสก. กวก. กช ร่วมคิด วางแผนและทำงานร่วมกันโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอให้ พต. เป็นหน่วยเจ้าภาพบูรณาการประชุมาหารือร่วมกัน

(๒) มอบหมายให้รองปลัด กช. (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) กำกับ ขป. จัดทำแผนที่บูรณาการระดับจังหวัด ที่มีการซ้อนทับ (overlay) เริ่มจาก แผนที่กำหนดแบ่งพื้นที่จาก พต. แผนที่แหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล จาก ขป. และกรมทรัพยากรน้ำ แผนที่เพาะปลูกพืชจาก กสก. ร่วมกับ กวก. เพื่อเป็นเครื่องมือแผนที่ชี้นำ ให้เห็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตรปัจจุบันและประกอบการกำหนด วางแผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ทั้งนี้ขอให้จัดทำแผนที่การเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดตัวอย่าง และนำเสนอในคราวการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งหน้า เพื่อจะนำเสนอ นรม. ที่จะเดินทางไป จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ นี้

(๓) ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความระมัดระวัง รอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และช่วยกันประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนรับรู้

• ข้อสั่งการ/มอบหมาย

นโยบายรัฐบาล	นโยบาย รมว.กษ.	ข้อสั่งการ/มอบหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	๕. ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ	๔.๓ รมว.กษ. แจ้งข้อสั่งการจาก นรม. ดังนี้ ๑) เรื่องผลการสำรวจโพล (ที่มีต่อการจัดลำดับผลงานของกระทรวงต่างๆ โดย กช. ถูกจัดให้อยู่ลำดับสุดท้าย) ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานตั้งใจขับเคลื่อนการปฏิบัติงานต่อไป และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผลงาน	เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทุกสำนัก/กอง
		๓) ให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานประสานบูรณาการร่วมกัน ทั้งในเชิง Area Approach และ Agenda	เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทุกสำนัก/กอง
		๔) แผนงาน/โครงการ ที่มีการลงนามทำสัญญา ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙	เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทุกสำนัก/กอง
		๕) ให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำคำชี้แจงงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินโอนรายจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเสนอ ครม. ในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙	เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทุกสำนัก/กอง

นโยบายรัฐบาล	นโยบาย รมว.กษ.	ข้อสั่งการ/มอบหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	๕. ให้ความสำคัญต่อ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ	<p>๖) สถานการณ์ภัยแล้ง ให้ทุกหน่วยแจ้งพื้นที่และประชาชนพื้นที่รับรู้</p> <p>๕.๔ ข้อสั่งการจาก รมว.กษ.</p> <p>๑) ให้ปลัด กษ. และ อธ. ทุกหน่วยงานเร่งรัดการทำงาน สรุปผลงานสิ้นเดือน มี.ค. นี้ เพื่อสรุปผลงาน ๖ เดือน</p> <p>๓) ให้ทุกหน่วยงานจัดทำ Road Map ทั้งานบูรณาการและงานริเริ่มใหม่ ที่ได้รับการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมารายงานความคืบหน้า</p> <p>๕) ให้มีกรอบการทำงานเรื่องภัยแล้งที่ชัดเจน ขอให้ ผตร. และ อธ. กรม ต่างๆติดตามลงพื้นที่ใน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่</p> <p>๕.๑) ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล น้ำใน บนมลิติน แหล่งน้ำธรรมชาติมีเพียงพอหรือไม่ หากไม่พอจะมีวิธีการเติมน้ำในแหล่งต่างๆได้อย่างไร สำหรับ บ่อบาดาลทั้งอุบิภาค และบริโภาคหรือไม่ มีจำนวนเท่าใด จำเป็นต้องประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมลำเลียงขบ่น้ำไปแจกจ่ายบรรเทาหรือไม่</p>	<p>เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เห็นควรแจ้งสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (สบอ.) กสช. สชป.๓-๑๓๗</p> <p>กองแผนงาน</p> <p>กองแผนงาน</p> <p>สบอ.</p>

ผู้รายงาน
นางสุกษา แก้วเกียรติไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางมณฑา ชาวโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส่วนวิเคราะห์นโยบาย กองแผนงาน โทร. ๒๕๐๔
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔

รายงานการประชุม
การประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายการเมือง

๑	พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒	นายอำนาจ ปะติเส	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓	พลเอก ปิรมพงศ์ ประถมภัฏ	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔	นางจินตนา ชัยยวรรณการ	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๕	พลเอก ประสาท สุขเกษตร	เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖	นายปรีชา ไคร์ครวญ	คณะทำงาน รมว.กษ.
๗	นายธนพร ศรียาอุส	คณะทำงาน รมว.กษ.
๘	นางสาวอรณิชา สว่างฟ้า	คณะทำงาน เลขาธิการ รมว.กษ.

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน

๙	นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๐	นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑	นายโอกาส กลั่นบุญ	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๒	นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๓	นายอนันต์ สุวรรณรัตน์	อธิบดีกรมการข้าว
๑๔	นายสุเทพ น้อยไพโรจน์	อธิบดีกรมชลประทาน
๑๕	นายสมบ่อง อินทร์ทอง	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๑๖	นายมีศักดิ์ ภักดีคง	รองอธิบดีกรมประมง
๑๗	นายอุยุทธ์ หรินทรานนท์	อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๘	นายเลอศักดิ์ รัตระกูลไพบุลย์	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๑๙	นายสุรเดช เตียวตระกูล	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
๒๐	นายสมชาย ชาดูณรงค์กุล	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๒๑	นายโอฬาร พิทักษ์	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

๒๒ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๒๓ นายอภิย์ สุทธิสังข์	อธิบดีกรมหม่อนไหม
๒๔ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒๕ นายพิศาล พงศาพิชณ์	รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๒๖ นายสุรพงษ์ เจียสกุล	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๗ นางสาวจริยา สุทธิไชยา	รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๒๘ นายเชาว์ ทรงอาวุธ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย
๒๙ นางสาวธัญลักษณ์ เจริญปฐุ	รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (รักษาการผู้อำนวยการ)
๓๐ นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๓๑ นางจารุรัฐ จงพุดศิริ	ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
๓๒ นางสาวกุลลวรา โชติพันธุ์โสภณ	รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (รักษาการผู้อำนวยการ)
๓๓ นางสิริกัญญา จันทร์อำไพ	ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๓๔ นายอนันต์ ลีลา	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๕ นางปาริชาติ ศรีวิวัฒน์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๖ นางสุภารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิทยา	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๗ นางนฤมล ทนาวงศ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๘ นางวิมลพร อิติศักดิ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๙ นายสุรพล จารุพงศ์	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๐ นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔๑ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์	ผู้ช่วยปลัด กษ. รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งว่า ในวันนี้ มีภารกิจ ที่จะต้องไปประชุมสมัชชา FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่ประเทศมาเลเซีย โดยจะออกเดินทางในเวลา ๑๖.๐๐ น. และเดินทางกลับในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ โดยจะไปหารือ นำเสนอในเรื่องประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ การเกษตรประเทศไทย โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก FAO แนวทางการพัฒนาการเกษตรที่ นรม.มีข้อสั่งการ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดำเนินงานและบรรลุไว้ในแผนพัฒนาการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ รายงานการประชุมผู้บริหาร กษ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รศก. สศก. (น.ส.จรรยา สุทธิไชยา) แจ้งที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมรับทราบ โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

๒.๒ การจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชน

อธ.พต. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ(ทั่วประเทศ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ แผนการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และผลการดำเนินงานก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อธ.ชป. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชป.จะพัฒนาแหล่งน้ำเฉพาะในเขตพื้นที่ชลประทาน

รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตว่าในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการอย่างไร และการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ควรเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นก่อนที่จะเข้าช่วงฤดูฝน และพิจารณาร่วมกับหน่วยงานด้านการผลิตหรือไม่ ขอให้ (๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และด้านการผลิต ได้แก่ พต. ชป. กสก. กวก. กษ. ร่วมคิด วางแผนและทำงานร่วมกัน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอให้ พต. เป็นหน่วยเจ้าภาพบูรณาการประชุมหารือร่วมกัน (๒) มอบหมายให้รองปลัดกษ. (นายเลศิวิโรจน์ โกวัดนะ) กำกับ ชป. จัดทำแผนที่บูรณาการระดับจังหวัด ที่มีทับซ้อน (overlay) เริ่มจากแผนที่กำหนดแบ่งพื้นที่จาก พต. แผนที่แหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล จาก ชป. และกรมทรัพยากรน้ำ แผนที่เพาะปลูกพืชจาก กสก.ร่วมกับ กวก. เพื่อเป็นเครื่องมือแผนที่ชี้ให้เห็น การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางการเกษตร ปัจจุบันและ ประกอบการกำหนด วางแผนการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ทั้งนี้ขอให้จัดทำแผนที่การเกษตรจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดตัวอย่างและนำเสนอ ในคราวการประชุมผู้บริหารครั้งหน้า เพื่อนำเสนอ นรม.ที่จะเดินทางไป จ.อุดรธานี ในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๙ นี้ (๓) ขอให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความระมัดระวัง รอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และช่วยกันประชาสัมพันธ์ผลงานให้สาธารณชนรับรู้

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ พต. เป็นหน่วยงานบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำและการผลิตตามข้อสั่งการของ รมว.กษ

ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ความคืบหน้าคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

ธก.สศก. ได้นำเสนอสาระสำคัญของหน้าการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งมี รมว.กษ เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐและนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ทั้งในส่วนการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๘ และในระยะถัดไป ในกรอบการทำงาน แผนงานระยะสั้น (๖ เดือน เม.ย-กย. ๕๙) และแผนงานระยะกลาง-ยาว (๑ ปีถัดไป) ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธนาคารและภาคประชาชน ๑ ฉบับ ใน ๕ เรื่องหลัก คือ ๑) การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบ ๒) การส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ ๓) การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสร้างรายได้เร็ว ๔) การทำวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ๕) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาพัฒนา Application เพื่อการเกษตร และทะเบียนเกษตรกร โดยจะมีการลงนามร่วมกันในทุกภาคส่วน ภายในเดือนมี.ค. นี้ ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ ในส่วน กษ. ภาคเอกชนขอให้ จัดบูธแปลงใหญ่ (กสก.) และ

แผนพัฒนาสหกรณ์และการจัดขึ้นสหกรณ์ (กสส.) ร่วมกับ โดย ความคืบหน้าและการเตรียมการต่างๆ เบื้องต้น จะได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๕๙ นี้

รมว.กษ รับทราบ และขอให้ที่ประชุมร่วมให้ความเห็นแนวทางดำเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐ ในส่วนของ กษ. ของ ร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU)

ที่ประชุมร่วมพิจารณาและเห็นควรปรับเป็น “ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร โดยร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรม นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การผลิตสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่เหมาะสม การส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งธนาคารสินค้าเกษตร และ กิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร”

ทั้งนี้ในส่วนผู้ลงนาม MOU ในภาครัฐ รมว.กษ ขอให้ เป็น รมว.กษ หรือ ปลัด กษ.

รมว.กษ.ให้กรอบแนวคิด ต่อการดำเนินงาน ๔ กรอบ ได้แก่ ๑) มีการเปลี่ยนแปลงได้ ๒) นำ นวัตกรรมมาใช้ ๓) ต้องมี Change Innovation Idealist และ ๔) ดำเนินการภายใต้ประชาธิปไตย

ปลัด กษ.ให้ข้อคิดเห็นว่า ขณะนี้ กษ. มีการปฏิรูปภาคเกษตร ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ก้าวสู่ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ได้

ผู้ช่วย รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตการคัดเลือกพื้นที่แปลงใหญ่ในโครงการ ซึ่ง รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็น ว่าแปลงใหญ่ประชารัฐ ต้องให้บทบาทเอกชนมาช่วยเสริมภาครัฐ และ รมว.กษ. ขอให้ กสส.เป็นหน่วยงาน หลัก ร่วมหารือกับภาคเอกชน คัดเลือกพื้นที่ให้ครบชนิดสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทั้งด้านปศุสัตว์ ประมง หม่อน ไหม เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ G-News แอปพลิเคชันกลางแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ

ผตร.สุรพงษ์ จารุกงค์ ได้รายงานที่ประชุมว่า กษ.ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งรัฐบาลได้ให้ ความสำคัญ เผยแพร่ไปทั่วประเทศ และขณะนี้ กษ.มีการแถลงข่าวทุกสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และทุก หน่วยงานมีโฆษกประจำ ดังนั้น ขอให้หน่วยงานเร่งให้ข้อมูลกับโฆษกของหน่วยงาน

ทั้งนี้ รมว.กษ. ให้ข้อสังเกตว่า ขณะนี้ทุกกระทรวงมีการทำภาพอินโฟกราฟิกมากมาย จึง ขอให้หน่วยงาน กษ. มีการทบทวนบทบาทของ กษ. ว่า ควรจะยกระดับมาตรฐานการจัดทำหรือวางมาตรฐาน มีจุดเน้นที่ประชาสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงวิชาการด้วยประกอบกับการให้ข่าวสาร

รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับผลการสำรวจโพล ที่มีต่อการจัดลำดับผลงาน ของกระทรวงต่างๆ โดย กษ.ถูกจัดให้อยู่ลำดับสุดท้าย โดยขอให้ บุคลากร กษ.ตั้งใจทำงานต่อไป และทุก หน่วยงานต้องสื่อให้สังคม ฟังน้องประชาชนรับรู้ ในผลงานที่ กษ. ดำเนินการให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ ซึ่งใน วันนี้ รมว.กษ.จะแถลงข่าวในเรื่องการปราบปฎิที่ไม่มีคุณภาพ

อธ.กสก. ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลการสำรวจโพล จำเป็นต้องมีการอธิบายกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติใน ระดับพื้นที่ เนื่องจากบุคลากรในพื้นที่มีการปฏิบัติงานที่ทุ่มเท มาตลอด ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

อธ.ปศ. ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรใช้การสื่อสารที่เป็นข้อมูลเอกภาพเดียว ในระบบทางไลน์ ซึ่ง รมว.กษ.เห็นด้วย และมอบหมายให้ ปลัด กษ.กำกับ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

อธ.ภวค. ให้ข้อคิดเห็นว่า กษ.ควรวางกลยุทธ์ โดยทุกหน่วยงานควรออกประชาสัมพันธ์ผลงาน ต่อสื่อหน่วยละ ๑ ครั้งในเดือนนี้ ซึ่ง รมว.กษ. เห็นด้วย และขอให้ทุกหน่วยสื่อสารความเข้าใจไปยังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปลัด กษ.มีข้อสังเกตว่า การรับรู้ของสาธารณชน มักไม่ได้มองเห็นการแก้ไขในระยะยาว งานนโยบาย กษ. เป็นงานระยะกลาง ระยะยาว ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีงาน Quick Win ซึ่ง รมว.กษ. จึงมีข้อสั่งการเพิ่มเติมในงาน Quick Win ๒ เรื่อง คือ ๑) ขอให้เตรียมรายละเอียดเรื่องนมโรงเรียน ที่เมื่อจะเข้าช่วงเปิดเทอมโรงเรียน ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างไร ทั้งในเรื่องคุณภาพนมผู้ผลิต กระบวนการเก็บรักษา รูปแบบการขนส่ง เป็นต้น และ ๒) เรื่องปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐาน กับการดำเนิน ๖ มาตรการรองรับ ที่ต้องดำเนินงานอย่างจริงจังในฤดูกาลเพาะปลูกปี ๒๕๕๙ นี้

มติที่ประชุม รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสั่งการ ของ รมว.กษ. และข้อสังเกต จากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อธ.กสก. แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมในเรื่องระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่การดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ การเตรียมการ (ต.ค.๕๘-ม.ค.๕๙) การบูรณาการทำงาน (ก.พ.-เม.ย.๕๙) การดำเนินงาน (พ.ค.-ก.ย.๕๙) และการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๐. พื้นที่ดำเนินการแปลงใหญ่ใน ๗๖ จังหวัด ๒๖๘ แปลง สินค้าในแปลงใหญ่ ความก้าวหน้า และการบูรณาการส่งเสริมแปลงใหญ่ตามโครงการพระราชริฏ

รมว.กษ. ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรจะเห็นภาพความก้าวหน้าที่ชัดเจนของแต่ละแปลง และแปลงต้นแบบ ๗๖ แห่ง จัดเข้าเป็นแปลงประชารัฐได้หรือไม่ ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ เพื่อให้เป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการประชารัฐ ตลอดจน ควรจะเป็นแปลงประชารัฐทั้ง ๒๖๘ แปลง แต่ระดับการปฏิบัติงานแบ่งเป็น กลุ่ม ๗๖ แปลง และ ๑๙๒ แปลง และเห็นด้วยเรื่องการอบรมผู้จัดการแปลง นอกจากนี้ ขอให้คำนึงถึงว่า แปลงใหญ่ต้องเริ่มจาก ศพก. ๘๘๒ ศูนย์ และแปลงใหญ่บางสินค้า เช่น ข้าว มีความคืบหน้าผ่านขั้นตอนการพัฒนา จาก ศพก. แล้ว หากแต่ ศพก. ยังคงควรมีบทบาทที่เชื่อมโยงกันในเรื่องของนวัตกรรม ซึ่งขอให้มีการประมวลเรื่องระบบนี้ทั้งหมด เพื่อการชี้แจงให้แก่ Single Command ในราวเดือน เมษายนในเบื้องต้น กำหนดเป็นวันที่ ๔ เมษายนนี้ เพื่อให้ Single Command ไปประสานกับหอการค้าจังหวัดได้อย่างเข้าใจ

อธ.ภวค.ได้แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมในเรื่อง กวค.มีการติดตามเรื่องการระบาดโรคใบด่างของมันสำปะหลัง บริเวณชายแดนไทย กัมพูชา และสถานการณ์ผลไม่ในภาคตะวันออก ซึ่งขอให้ สศก. ติดตามตรวจสอบข้อมูลการพยากรณ์อย่างใกล้ชิดด้วยและ รมว.กษ. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันเหตุการณ์

มติที่ประชุม รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสั่งการ ของ รมว.กษ. และข้อสังเกต จากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ข้อสั่งการจาก นรม.

รมว.กษ. แจ้งข้อสั่งการของ นรม.ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ดังนี้

๑) เรื่องผลการสำรวจโพล ขอให้แจ้งทุกหน่วยงานตั้งใจขับเคลื่อนการปฏิบัติงานต่อไป และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผลงาน

๒) ขอให้ กษ. เตรียมแผนการจัดสรรที่ดินทำการเกษตรที่เป็นประโยชน์ให้เหมาะสม

- ๓) ให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานประสานบูรณาการร่วมกัน ทั้งในเชิง Area Approach และ Agenda เช่น โครงการอาหารกลางวัน ที่ ศธ. กับ กษ. บูรณาการร่วมกัน
- ๔) แผนงานโครงการ ที่มีกรมลงนามทำสัญญา ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙
- ๕) ให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำคำชี้แจงงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินโอนรายจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ภายในวันที่ ๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเสนอ กรม.ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๕๙
- ๖) สถานการณ์ภัยแล้ง ให้ทุกหน่วยแจ้งพื้นที่และประชาสัมพันธ์รับรู้
- ๗) ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ซึ่งการปฏิรูปภาคเกษตร นับเป็นเรื่องที่จะมีการขับเคลื่อน และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมได้
- ๘) การรายงานจากหลายหน่วยงาน พยากรณ์เศรษฐกิจประเทศ ปี ๒๕๕๙ ว่าจะไปในทางลดลง และมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น จึงขอให้ทำความเข้าใจให้สังคมรับรู้ ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจเกิดส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทย

๕.๔ ข้อสั่งการเพิ่มเติมจาก รมว. กษ.

- ๑) ให้ ปลัด กษ. และ อธ.ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการทำงาน สรุปผลงานสิ้นเดือน มี.ค. นี้ เพื่อสรุปผลงาน ๖ เดือน
- ๒) มีรายงานข่าวเผาไร่อ้อย ที่ จ.เพชรบูรณ์ ขอให้เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรปลูกอ้อย ในวิธีการที่ควรปฏิบัติ
- ๓) ให้ทุกหน่วยงาน จัดทำ Road Map ทั้งงานบูรณาการและงานริเริ่มใหม่ ที่ได้สั่งการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มารายงานความคืบหน้า
- ๔) แจ้งให้ทราบว่า อัตรากำลังคนประมาณ ๒๐๐ กว่าอัตราของ กป.ผ่าน กรม.แล้ว หากแต่มีเงื่อนไขให้ สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบความเหมาะสม
- ๕) ให้มีการรอบการทำงานเรื่องภัยแล้งที่ชัดเจน ขอให้ ผดธ.และอธ. กรมต่างๆ ติดตามลงพื้นที่ ใน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่
- ๕.๑) ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล น้ำ ใน บนมืดดิน แหล่งน้ำธรรมชาติ มีเพียงพอหรือไม่ หากไม่พอ จะมีวิธีการเติมน้ำในแหล่งต่างๆได้อย่างไร สำหรับมีบ่อน้ำบาดาลทั้งอุบโคก และบริโคกหรือไม่ มีจำนวนเท่าใด จำเป็นต้อง ประสาน กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม ลำเลียงรถขนน้ำไปแจกจ่ายบรรเทา หรือไม่
- ๕.๒) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ๘ มาตรการ ให้ สอนง.แผนงานโครงการพิเศษ สป.กษ. รวบรวมผลการดำเนินงาน สรุปนำเสนอ
- ๖) ให้ สศก.ออกแบบการติดตาม (แบบสอบถามกลาง) สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบาย รมว.กษ. ทั้ง ๖ ข้อ ให้กับ ผดธ.และ อธ. กรมต่างๆเพื่อใช้เป็นกรอบกำหนดทิศทางการตรวจพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในแนวทางเดียวกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการเกษตร
ผู้จดยางงานการประชุม

นางสาวจริยา สุทธิไชยา
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม